

รายงานสถานการณ์/โอกาสในการส่งเสริมการค้าเงินธุรกิจ在不同ประเทศ -
10 บริษัทเล็กแต่กำไรใหญ่ปี 2019

สศต.เบอร์ลิน

10 บริษัทเล็กแต่กำไรใหญ่ปี 2019

นักลงทุนต่างก็อ้าปากค้างเมื่อได้ยินถึงตัวเลขผลกำไรที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 370 เพราะอย่างที่ทราบกันดีในเวลานี้ว่า ในบัญชีเงินฝากนั้นได้ดอกเบี้ยร้อยละ 0 หรือบางธนาคารเรียกเก็บดอกเบี้ยเมื่อนำเงินมาฝากด้วยซ้ำ โดยเมื่อนักลงทุนท่านใดลงทุนตามดัชนีตลาดหุ้นเยอรมัน (DAX) ในปีที่ผ่านมา ก็สามารถทำกำไรได้โดยเฉลี่ยร้อยละ 25 แต่ผลกำไรดังกล่าวนี้ เทียบกับผลกำไรของบริษัท Varta ผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่ขยายตัวขึ้นเป็นตัวเลข 3 หลัก ดังที่แจ้งให้ทราบไม่ได้เลย โดยใน 10 บริษัทที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นบริษัทที่สามารถทำกำไรได้เป็นตัวเลข 3 และ 2 หลัก อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าดัชนีหุ้น Dax MDax หรือ SDax จะเป็นหุ้นที่ไม่ดี โดยดัชนีหุ้นเหล่านี้ ขยายตัวขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2019 จนถึงช่วงสิ้นปีสูงขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 30 เช่นกัน แต่แน่นอนเมื่อผลกำไรของบริษัทเล็กๆ จำนวนหนึ่งขยายตัวอย่างเด่นชัด ก็ทำให้อวดไม่ได้ที่จะมาทำการวิเคราะห์ถึงการพัฒนาตัวเหล่านี้ โดยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทเหล่านี้้น้อยมาก จึงมีความแปรปรวนสูงกว่า ซึ่งแน่นอนที่หุ้นของบริษัทขนาดเล็กนั้น จะขึ้นลงได้ง่ายกว่าบริษัทขนาดใหญ่ใน DAX ซึ่งบริษัทขนาดเล็กเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมุ่งไปในกิจการจำหน่ายสินค้าเพียงชนิดเดียว ซึ่งแน่นอนทำให้มีความเสี่ยงมากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ที่มีสินค้ามากกว่ามากกระจายความเสี่ยง แต่ในเวลาเดียวกัน หุ้นของบริษัทเหล่านี้ก็สามารถขยายตัวแบบก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน เพราะมีความยืดหยุ่นสูงนั่นเอง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดหลักทรัพย์ของธนาคาร DK Bank นาย Christian Kahler จึงขอแนะนำ Top 10 บริษัทขนาดเล็ก ที่กำไรในตลาดหุ้นเยอรมันจากหลากหลายกลุ่มธุรกิจ เพราะแน่นอนที่หุ้นบริษัทที่เป็นตัววัดค่าดัชนี DAX นั้นเข้มแข็ง แต่นักลงทุนก็ไม่ควรที่จะละเลยกับหุ้นบริษัทเล็กๆ ที่อาจจะมีการพัฒนาตัวดีกว่า DAX เช่นหุ้นหลายๆ บริษัทใน DMax เป็นต้นแน่นอนที่การซื้อขายหุ้นในปี 2020 นั้น จะดุเดือด และมีความแปรปรวนขึ้นไปอีก เพราะปัญหาทางภูมิศาสตร์ทางการเมืองในปัจจุบัน แต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะต้องกลัว และไม่กล้าที่จะลงทุนในต่างๆ แต่อย่างใด

1. Varta ผู้เชี่ยวชาญด้านแบตเตอรี่รถยนต์

หลังจากที่บริษัท Varta เข้าตลาดหุ้นมาได้ 2 ปี นักลงทุนก็แย่งกันซื้อหุ้นของบริษัทจนแทบจะตึกกัน โดยหุ้นมีการขยายตัวขึ้นถึงร้อยละ 370 ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2019 แต่ถ้าเทียบกับราคาหุ้นตั้งแต่ที่บริษัทเริ่มเข้าตลาดหุ้นแล้ว มีการขยายตัวขึ้นถึงร้อยละ 570 เลยทีเดียว โดยเหตุการณ์ต่างๆ จำนวนมากช่วยทำให้หุ้นของบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่รายนี้ ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยรากฐานหลักของบริษัทที่ทำให้หุ้นน่าสนใจก็คือ สินค้าแบตเตอรี่ขนาดจิ๋ว และการได้เข้ามาเป็นบริษัทวัดค่าดัชนี MDax รวมไปถึงการ



ที่ สหภาพยุโรป อนุญาตให้มีการซื้อแบตเตอรี่ทั่วไปคืนได้ และการที่สหภาพยุโรป อนุมัติเงินในช่วยเหลือในโครงการใหญ่ด้านการผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (e-Car) ซึ่งแน่นอนที่ Varta เป็นหนึ่งในบริษัทที่ทำเรื่องขอใช้เงินสนับสนุนนี้ โดยรวมๆ แล้ว บริษัทจากเยอรมนีทำเรื่องขอใช้เงินสนับสนุนก่อนดังกล่าว สูงถึง 1 พันล้านยูโร ซึ่งบริษัท Varta ยังไม่แจ้งให้ทราบในเวลานี้ว่า บริษัทจะได้รับเงินสนับสนุนขนาดไหน แม้ว่ากลุ่มผู้ผลิตรถยนต์จำนวนหนึ่ง จะยังมีความสงสัยว่า จะสามารถนำเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออน มาใช้งานแบบแบตเตอรี่สำหรับขับเคลื่อน e-Car ได้อย่างไร โดยในเวลานี้บริษัท Varta เป็นผู้นำในด้านการผลิตแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดจิ๋วอย่างเครื่องช่วยฟัง หรือหูฟังไร้สาย โดยในเวลานี้ ธุรกิจของบริษัทดำเนินไปได้ด้วยดี

ผู้บริหารหลัก นาย Herbert Schein แจ้งให้ทราบว่า กำไรขั้นต้นที่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าย (EBITDA) ของบริษัทในปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นระหว่างร้อยละ 67 - 75 หรือ 84 - 88 ล้านยูโร โดยบริษัท Varta วางแผนที่จะผลิตเซลล์แบตเตอรี่ให้ได้ 150 ล้านเซลล์ต่อปีภายในปี 2022 ซึ่งรากฐานที่มั่นคงของบริษัทนี้เองที่ทำให้เหล่านักลงทุนเชื่อใจในบริษัท จนทำให้สามารถซื้อบริษัท Energizer คู่แข่งจากสหรัฐอเมริกามาได้ หรือเทคโนโลยีรุ่นใหม่จะสามารถชนะเทคโนโลยีรุ่นเก่าได้จริง ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากเห็นว่า เรื่องราวความสำเร็จของ Varta ไม่น่าจะจบลงในเวลานี้ ในเวลานี้ตลาดแบตเตอรี่ขนาดจิ๋วกำลัง BOOM อย่างหนัก ผู้เชี่ยวชาญคาดว่า ตลาดดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะขยายตัวขึ้นอีกร้อยละ 30 ซึ่งบริษัท Varta จะสามารถแข่งขันและคงอยู่ในระยะยาวได้ขนาดไหนนั้นขึ้นอยู่กับว่า บริษัทจะสามารถถ่ายโอนเทคโนโลยีแบตเตอรี่จิ๋วให้กลายเป็นแบตเตอรี่สำหรับขับเคลื่อนรถยนต์ e-Car ได้หรือไม่ นั่นเอง

2. Hellofresh เมนูสู่ความสำเร็จ

นาย Dominik Richter ผู้บริหารบริษัท Hellofresh ได้เคยบอกให้นักลงทุนของบริษัทให้มีความเชื่อมั่น และอดทน โดยตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในเดือนพฤศจิกายน 2011 และการเข้าตลาดหุ้นในปี 2017 เขาก็ตั้งปณิธานว่า “เราต้องโตให้มากพอ หลังจากนั้น ผลกำไรก็จะมาเอง” ซึ่งหลังจากที่รอคอยมานาน ในที่สุดบริษัท Hellofresh ก็สามารถทำกำไรได้ โดยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2019 เป็นครั้งแรกที่ Hellofresh สามารถมีกำไร EBITDA อีกทั้งยังสามารถรักษาการทำกำไรนี้ไว้ได้ในไตรมาสที่ 3 เช่นกัน โดยนาย Richter สามารถสร้างความประหลาดใจให้กับนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์ยอดขาย และ ยอด EBITDA ของบริษัทไว้ไม่สูงขนาดนี้ โดยคาดการณ์ว่า EBITDA น่าจะอยู่ระหว่างร้อยละ 0.5 - 1.75 ซึ่งผลประกอบการนี้เอง ที่ทำให้หุ้นของบริษัทในปีที่ผ่านมา ขยายตัวขึ้นเกือบร้อยละ 200 โดยเมื่อถามถึงสูตรความสำเร็จของบริษัทว่าคืออะไรนั้น ก็คงไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อน แต่คงเป็นการที่บริษัทสามารถรักษาตัวเอาไว้ได้นานเพียงพอ จนสามารถทำกำไรได้นั่นเอง อีกทั้งคู่แข่งขนาดเล็กรายอื่นๆ ก็ทยอยปิดตัวลงไปอีกด้วย ในเวลาเดียวกันคู่แข่งตัวใหญ่อย่าง Blue Apron ก็แสดงความอ่อนแอออกมาให้เห็น แม้ว่าบริษัท Blue Apron เอง จะสามารถทำกำไร EBITDA ได้ในช่วงไตรมาสที่ 2 เช่นกัน แต่หลักๆ เกิดขึ้นจากการประหยัดในด้านการตลาด จนทำให้ยอดขายของไตรมาสที่ 3 ตกลงอย่างเห็นได้ชัด เพราะสาเหตุหลักของธุรกิจ cooking box ก็คือ การรักษาลูกค้าไว้ให้ได้ เพราะลูกค้าจำนวนมากที่ทดลองใช้บริการ cooking box มักจะยกเลิกการสั่งซื้อหลังจากใช้บริการมาสักพักหนึ่ง ทำให้บริษัทที่ทำธุรกิจดังกล่าวต้องหาลูกค้าใหม่ๆ มาเรื่อยๆ โดยในกรณีบริษัท Hellofresh นั้น ก็มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 70 - 80 ยูโร



3. Eckert & Ziegler ผู้นำระดับโลกด้านไอโซโทป

บริษัท Eckert & Ziegler ผู้ผลิตอุปกรณ์เทคนิคการแพทย์ ต้องปรับค่าประเมินผลประกอบการธุรกิจในปี 2018 ที่จัดว่าเป็นปีที่เศรษฐกิจแย่มากๆ ทวนกระแสเทรนด์ขึ้นถึง 3 ครั้ง จนเป็นเหตุให้บริษัทที่เป็นตัวชี้วัดดัชนีหุ้น SDax เป็นที่จับตามองในพริบตา ที่บริษัทส่วนใหญ่ต้องลดค่าประเมินผลประกอบการลงตามๆกัน แต่หุ้นของ Eckert & Ziegler ก็ยังดูดีไม่อยู่ ไม่มีแนวโน้มที่จะลดตัวลงตามบริษัทอื่นๆ ใน SDax แต่อย่างใด โดยบริษัท Eckert & Ziegler จากกรุงเบอร์ลิน เป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับไอโซโทป (isotope) โดยไอโซโทป เป็นความแตกต่างขององค์ประกอบทางเคมี ที่เฉพาะเจาะจงของธาตุ ซึ่งจะแตกต่างกันในจำนวนของนิวตรอน ซึ่งไอโซโทปเป็น



วัตถุที่มีที่มิกมันตภาพรังสี ที่สามารถนำมาใช้ในทางการแพทย์ สำหรับสร้างภาพภายในร่างกายมนุษย์ให้เห็น เช่น สามารถมองเห็นเซลล์มะเร็งได้เร็วขึ้น จนทำให้ธุรกิจกับไอโซโทปดำเนินไปได้ดีมาก โดย ผู้ก่อตั้งบริษัท นาย Andreas Eckert คาดการณ์ว่า ในอนาคตจะมีการอนุญาตให้ใช้ไอโซโทปในด้านการแพทย์ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ในเวลานี้ใครต้องการที่จะลงทุนในหุ้นของ Eckert & Ziegler ก็ขอบอกไว้ก่อนว่า แพง หลังจากหุ้นได้มี

การเพิ่มราคาขึ้นถึง 3 เท่าตัวในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ใครที่ซื้อหุ้นในตอนนี ต้องจ่ายค่าหุ้นแพงถึง 42 เท่า เมื่อเทียบกับผลกำไรที่คาดการณ์ไว้ในปีนี้ ซึ่งหุ้นที่มีมูลค่าสูงขนาดนี้ ก็จะคุ้มกับการลงทุนก็ต่อเมื่อหุ้นยังขยายตัวขึ้นไปอีก โดยมีการคาดการณ์ว่า ผลกำไรของปี 2019 น่าจะขยายตัวขึ้นร้อยละ 40 หรืออยู่ที่ 22 ล้านยูโร และเป็นไปได้ที่ในปี 2020 ผลกำไรจะขยายตัวขึ้นอีกร้อยละ 26 ซึ่งแน่นอนความเสี่ยงในการลงทุนก็สูงขึ้นตาม หากมีกรณีหุ้นตกแบบฉับพลันขึ้น

4. Hypoport ผู้ปรับโลกสินเชื่อ เข้าสู่ยุคดิจิทัล

โดยในปีที่ผ่านมา นักลงทุนที่ถือหุ้นของ Hypoport สามารถทำกำไรได้มากมาย หลังจากที่หุ้นขยายตัวขึ้นถึงร้อยละ 110 แต่การที่บริษัท Hypoport ไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักนั้น น่าจะเป็นเพราะรูปแบบธุรกิจของบริษัทที่มีความซับซ้อน โดยบริษัท Hypoport ได้อธิบายถึงตัวเองไว้ว่า “เครือข่ายของบริษัทด้านเทคโนโลยีด้าน สินเชื่อ อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการประกัน” โดยหัวใจหลักของบริษัทก็คือ การสร้างธุรกิจ Plattform สำหรับธนาคาร บริษัทประกัน และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยกว่าร้อยละ 40 ของผลประกอบการของบริษัทมาจาก Plattform ด้านสินเชื่อ Plattform ที่ดังๆก็ได้แก่ Europace ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับหาสินเชื่อเพื่อ การซื้อหาอสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง และสินเชื่อทั่วไป โดยใน Plattform ดังกล่าว ธนาคารต่างๆ สามารถที่จะนำสินค้าด้านการเงินมาเสนอ หรือนายหน้าที่จะร่วมงานกับ Europace ก็สามารถหางานได้ทั่วเยอรมนี โดย Europace จะได้รับผลตอบแทนเป็นค่าดำเนินการหลังจากที่มีการตกลงทำหารกู้ยืมเงินเกิดขึ้น ในเวลานี้กว่า 1 ใน 5 ของการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหาอสังหาริมทรัพย์ในเยอรมนี เกิดขึ้นผ่าน Plattform ต่างๆ โดยบริษัท Hypoport วางแผนที่จะขยายธุรกิจประกัน และธุรกิจสินเชื่อของกลุ่มผู้ประกอบการออกไปอีก โดยผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่า ผลกำไรก่อนการหักภาษี และดอกเบี้ย (ebit) ของบริษัทในปี 2019 น่าจะขยายตัวขึ้นร้อยละ 20 หรืออยู่ที่ 27 ล้านยูโร โดยประมาณ โดยในปี 2018 ebit ของบริษัทขยายตัวขึ้นร้อยละ 26 และคาดการณ์ว่าในปี

2020 ebit ของบริษัทก็น่าจะขยายตัวพอๆ กับปี 2019 อย่างไรก็ตาม เมื่อนำผลกำไรของบริษัทมาเทียบกับราคาหุ้นแล้วก็จัดว่าหุ้นของบริษัทแพงมากโขอยู่

5. Dialog Semiconductor เหมือนจะสั่งให้หุ้นขึ้นได้

ในปี 2019 หุ้นของบริษัท Dialog Semiconductor ขยายตัวขึ้นถึงเท่าตัว ซึ่งไม่น่าแปลกใจ เพราะในอดีต จัดได้ว่าหุ้นของบริษัท Dialog Semiconductor เป็นหุ้นด้าน IT ของเยอรมัน ที่ราคาถูกมานาน โดยในปี 2018 ผู้ซื้อหุ้นสามารถใช้เงินในตัวเลขหลักเดียวในการซื้อหุ้น



ของบริษัท ซึ่งในเวลานี้ ใน DAX เอง จะมีหุ้นที่ราคาถูกขนาดนั้น ก็คงเป็นหุ้นเฉพาะในกลุ่มธุรกิจรถยนต์กับ Lufthansa เท่านั้น โดย Dialog Semiconductor เป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญในการผลิตสารกึ่งตัวนำและเครื่องปล่อยสัญญาณสำหรับ Smartphone โดยผลประกอบการส่วนใหญ่ เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าให้ iPhone เป็นต้น ซึ่งเหตุนี้เอง ที่นักลงทุนจำนวนมากประเมินบริษัท Dialog Semiconductor เป็นบริษัทที่มีความเสี่ยง “ด้านพันธมิตร” เพราะเป็นไปได้ที่ลูกค้ารายใหญ่ อาจจะสนใจที่จะผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้เองก็ได้ แต่ในปี 2019 ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ โดยบริษัท Dialog Semiconductor ได้ขายธุรกิจด้าน ชิปสำหรับควบคุมการทำงาน ให้กับ Apple แนนอนที่ในช่วง 2 ปี ข้างหน้า ยอดจำหน่ายของบริษัทร้อยละ 40 จะยังมาจาก Apple แต่ตัวบริษัทเอง ก็กำลังพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ มาเป็นธุรกิจการเชื่อมต่อสิ่งของที่สามารถจับต้องได้เข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2019 บริษัท Dialog Semiconductor ได้รับผลประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในตลาด ยอดจำหน่ายของบริษัทขยายตัวขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า และผลกำไรขยายตัวขึ้นร้อยละ 20 ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า ควรจะเก็บหุ้นของบริษัทไว้เป็นหุ้นระยะยาว

6. RIB Software ความต้องการ Software ด้านการก่อสร้าง

ในปีที่ผ่านมา หุ้นของ RIB Software ขยายตัวขึ้นถึงร้อยละ 75 แต่ว่านักลงทุนคนไหนที่เพิ่งเริ่มซื้อหุ้นของ RIB Software ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2018 เป็นต้นไป ก็ต้องยอมรับกับการขาดทุนร้อยละ 40 โดยบริษัท RIB Software เป็นบริษัทที่พัฒนา Software เพื่อใช้ในการก่อสร้าง สำหรับเขียนโครงสร้าง ตั้งแต่โครงการแบบเสมือนจริง จนถึงการบูรณะสิ่งก่อสร้าง ถ้า Uber เป็นผู้นำด้านการขนส่ง Amazon เป็นผู้นำด้านการค้าปลีก บริษัท RIB Software ต้องการที่จะเป็นผู้นำด้านการก่อสร้าง ต้องการที่จะเป็น Platform หลัก ที่ผูกพันทุกด้านเกี่ยวกับการก่อสร้างไว้ด้วยกัน โดยในเวลานี้ธุรกิจดำเนินไปได้

ด้วยดี ในช่วง 3 ไตรมาสแรกปี 2019 ยอดจำหน่ายของบริษัทขยายตัวขึ้นร้อยละ 60 เป็น 152 ล้านยูโร ซึ่งหลักๆมาจากค่าสมาชิกที่เก็บมาจาก Cloud-Plattform ที่บริษัทได้ซื้อเข้ามา ล่าสุดหน่วย “Power and Gas” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Siemens ได้เซ็นสัญญากับบริษัท โดย Ebiida ขยายตัวขึ้นร้อยละ 15 เป็น 31 ล้านยูโร หุ่นขยายตัวขึ้นร้อยละ 65 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า ธนาคาร Berenberg Bank เชื่อว่า RIB Software มีศักยภาพที่จะพัฒนา Plattform ของบริษัทออกไปเป็นระดับนานาชาติได้ เช่น เข้าสู่สหรัฐ ในไม่ช้า เพราะในเวลานี้ตลาดดังกล่าวมีขนาดใหญ่มาก และเป็นไปได้ที่ RIB Software จะเป็นบริษัทที่บริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆ ต้องการเข้ามาซื้อเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในอนาคตอีกด้วย

7. SMA Solar Technology ผู้ได้รับผลประโยชน์จากปัญหาโลกร้อน

การเคลื่อนไหว “Fridays for Future” การหารือกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ หรือความนิยมใน Greta นั้น เป็นสิ่งที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตแผงพลังงานอาทิตย์ทั่วโลก ซึ่งรวมไปถึงธุรกิจดังกล่าวในเยอรมนีด้วย จึงส่งผลให้หุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่าง SMA Solar Technology ผู้ผลิต



อินเวอร์เตอร์ ได้รับผลประโยชน์ไปด้วย โดยตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา หุ้นของบริษัทขยายตัวขึ้นถึงเท่าตัว อย่างไรก็ตามนักลงทุนก็ไม่ควรที่จะลืมว่า บริษัท SMA Solar Technology ได้รับการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทจากจีนลดลง และต้องสู้ด้านราคากับสินค้าคล้ายคลึงกันในตลาดโลกอย่างหนัก โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทเสียมูลค่าหุ้นไปถึงร้อยละ 60 ซึ่งธุรกิจก็เดินไม่ได้ดีมากนัก บริษัทคาดการณ์ว่า จะสามารถทำกำไรได้ 20 - 50 ล้านยูโร และไม่ขาดทุน โดยบริษัทในเวลานี้กำลังวางแผนที่จะปรับรูปแบบบริษัทขนาดใหญ่ โดยนอกจากการจำหน่ายอินเวอร์เตอร์แล้ว บริษัทต้องการที่จะขยายตัวเข้าสู่ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ที่บริษัทเชี่ยวชาญออกไปอีกด้วย

8. Cancom ผู้ให้บริการด้าน IT

ไม่นานหลังจากที่บริษัท Cancom เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ MDax ผู้บริหารหลัก นาย Thomas Volk ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนสพ. Handelsblatt ถึงเป้าหมายใหม่ของบริษัทว่า ถ้าบริษัทยังพัฒนาตัวตัวอย่างนี้ เป็นไปได้ที่บริษัท จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่จัดการพัฒนา ตัวของดัชนีหุ้น DAX ก็ได้ ซึ่งการที่นาย Volk มั่นใจขนาดนั้น ก็ไม่ได้เกินจริงมากนัก โดยในปีที่ผ่านมาหุ้นของบริษัทพัฒนาตัวขึ้นร้อยละ 80 สูงเป็น ประวัติการณ์ จนทำให้ลืมหูลืมตาช่วงหุ้นตกปี 2018 ไปได้เลย โดยในเวลานี้บริษัท Cancom กำลังเคลื่อน ตัวอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตอย่างหนัก โดรนธุรกิจ Cloud ของบริษัท “Managed Service” ดำเนินไปอย่างสวยงาม โดยบริษัท Cancom ให้บริการด้าน Hard และ Software รวมไปถึงธุรกิจบริการ ด้าน Cloud อีกด้วย โดยยอดจำหน่ายของบริษัทไตรมาสที่ 3 ปีที่ผ่านมา ขยายตัวขึ้นถึงร้อยละ 9 เลยทีเดียว



9. Zalando ทำทุกอย่างเพื่อให้ขยายตัว

ขยายตัว ขยายตัว ขยายตัว นี่เป็นเพียงสิ่งเดียวในตอนนี้ ที่ผู้บริหาร Zalando ต้องการ ซึ่งในตลาดหุ้น ก็เดินไปได้ด้วยดีตามที่ Zalando ต้องการเช่นกัน หุ้นของบริษัทขยายตัวขึ้นถึงเท่าตัว แม้ว่า จะต่ำกว่าช่วงที่หุ้นสูงที่สุดในเดือนกรกฎาคม 2018 กวาร์ร้อยละ 11 ก็ตาม โดย Zalando ที่เน้นการ จำหน่ายสินค้าแฟชั่น Online ต้องการที่ขยายยอดจำหน่ายขึ้นเป็นร้อยละ 6.6 หรืออยู่ที่ 20 พันล้านยูโร ในเวลาเดียวกันธุรกิจที่ทำกับบริษัทที่เป็นหุ้นส่วนกันโดยใช้ Zalando เป็น Plattform สำหรับจำหน่าย สินค้าร่วมด้วยนั้น ก็ดำเนินไปได้ด้วยดี อีกทั้งบริษัทก็พยายามที่จะรักษาลูกค้าของบริษัทไว้ ซึ่งมีแนวโน้ม ที่จะผ่านไปได้ด้วยดี Zalando ที่ฐานตั้งอยู่ในกรุงเบอร์ลิน กำลังขยายธุรกิจเครื่องสำอางออกไป โดยใช้ ฐานข้อมูลที่มีอยู่มาช่วยตีโจทย์ว่า ลูกค้าแต่ละคนนั้น ต้องการอะไรบ้าง และขยายธุรกิจสินค้าหรู ออกไป ในเวลาเดียวกัน เพราะการขยายตัวไม่ใช่อย่างเดียว แต่บริษัทต้องทำกำไรในระยะยาวด้วย

10. Bechtle ได้อย่างมีระบบ

บริษัท Bechtle ซึ่งเป็นบริษัทด้าน IT ที่เน้นจำหน่าย Software และ Hardware รวมไปถึงการ ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบ IT ทั้งหมด โดยกำไรของบริษัทที่ในอดีต เน้นแต่จำหน่ายการประมวลผล ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก มีการขยายตัวขึ้นถึง 4 เท่าตัวตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมา และหุ้นของบริษัท



เอง ก็พัฒนาตัวได้ดีกว่าผลกำไร ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา หุ่นของบริษัทมีการขยายตัวขึ้นเกือบร้อยละ 1200 เฉพาะในช่วงต้นปี หุ่นมีการขยายตัวขึ้นถึงร้อยละ 80 เลยทีเดียว โดยกุญแจความสำเร็จของบริษัท Bechtle ก็คือ ลูกค้าพร้อมที่จะลงทุนมากขึ้นในด้าน IT แม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะ

ไม่ได้ดีนัก อีกทั้งบริษัทต่างๆ เองก็เชื่อมั่นที่จะให้บริษัทอย่าง Bechtle ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนี เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลในระบบ Cloud มากกว่าที่จะให้ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนไปไว้ที่อื่น โดยมูลค่าหลักของบริษัท Bechtle ก็คือ สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในช่วงที่โลก IT มีความสั่นคลอนด้านความน่าเชื่อถือ

Office of Commercial Affairs - Royal Thai Embassy
Petzowerstr. 1, 14109 Berlin, Germany
email - thaicom.berlin@t-online.de